

Số: 3371/QĐ-DCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT, ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trường các đơn vị thuộc Trường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Wine*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QLCL



PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh

PHỤ LỤC 1

KHUNG CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3911 /QĐ-DCT ngày 19/11/2023 về việc ban hành Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh)

A	Kiến thức
PLO1	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
PLO2	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.
PLO3	Kiến thức về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.
B	Kỹ năng
PLO4	Kỹ năng ngoại ngữ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
	Kỹ năng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.
PLO5	Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.
PLO6	Kỹ năng trình bày và phản biện.
PLO7	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
C	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
PLO8	Khả năng tự chủ, làm việc độc lập, học tập suốt đời.
PLO9	Khả năng làm việc nhóm.

Ghi chú:

- Đối với PLO1: Đây là chuẩn đầu ra phân nhiệm cho các học phần chung toàn Trường, không tách chuẩn đầu ra cấp 2.
- Đối với PLO2: Tách chuẩn đầu ra cấp 2 theo kiến thức cơ bản áp dụng cho các học phần chung của một số ngành, kiến thức ngành và chuyên ngành.
- Đối với PLO3: Khối ngành quản trị cần cân nhắc kiến thức nào thuộc PLO1 và PLO3.
- Đối với PLO4: Với khối ngành ngoại ngữ, chuẩn đầu ra này áp dụng cho ngoại ngữ 2 trong chương trình đào tạo.
- Đối với PLO5: Tách chuẩn đầu ra cấp 2 theo kỹ năng đặc thù của chuyên ngành và kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và học phần phải cụ thể, khả thi, và đo lường được. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phải bắt đầu bằng một động từ chủ động tương ứng với mức trình độ năng lực đã xác định và bao gồm nội hàm khung chuẩn đầu ra của Trường, ngữ cảnh để thực hiện, tiêu chuẩn hoàn thành (nếu có). Chuẩn đầu ra học phần phải bắt đầu bằng một động từ chủ động tương ứng với mức trình độ năng lực đã xác định và bao gồm nội hàm của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phân nhiệm cho học phần, ngữ cảnh để thực hiện, tiêu chuẩn hoàn thành (nếu có).

PHỤ LỤC 2

KHUNG CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3391 /QĐ-DCT ngày 14 /M /2023 về việc ban hành Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh)

A	Kiến thức
PLO1	Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo.
PLO2	Kiến thức liên ngành có liên quan.
PLO3	Kiến thức chung về quản trị và quản lý.
B	Kỹ năng
PLO4	Kỹ năng nghiên cứu phát triển, sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo và truyền đạt tri thức trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.
PLO5	Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.
PLO6	Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
C	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
PLO7	Khả năng quản lý, đánh giá, nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến, dự báo và kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.
PLO8	Liên chính trong học thuật, năng lực tự định hướng và hướng dẫn người khác.

Ghi chú: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và học phần phải cụ thể, khả thi, và đo lường được. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phải bắt đầu bằng một động từ chủ động tương ứng với mức trình độ năng lực đã xác định và bao gồm nội hàm khung chuẩn đầu ra của Trường, ngữ cảnh để thực hiện, tiêu chuẩn hoàn thành (nếu có). Chuẩn đầu ra học phần phải bắt đầu bằng một động từ chủ động tương ứng với mức trình độ năng lực đã xác định và bao gồm nội hàm của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phân nhiệm cho học phần, ngữ cảnh để thực hiện, tiêu chuẩn hoàn thành (nếu có).

PHỤ LỤC 3

KHUNG CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3571 /QĐ-DCT ngày 14 / M /2023 về việc ban hành Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh)

PLO1	Kiến thức nền tảng, cốt lõi, tiên tiến và chuyên sâu ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn.
PLO2	Kiến thức về quản trị; tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ mới và quản trị tổ chức lĩnh vực chuyên môn.
B	Kỹ năng
PLO3	Kỹ năng tổng hợp và làm chủ các các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển.
PLO4	Kỹ năng suy luận, phân tích, thảo luận và phổ biến các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo.
PLO5	Kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển.
C	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
PLO6	Liên chính, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, chủ động trong việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra tri thức mới.
PLO7	Khả năng thích ứng, tự định hướng trong nghiên cứu khoa học và dẫn dắt những người khác.
PLO8	Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo.

Ghi chú: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và học phần phải cụ thể, khả thi, và đo lường được. *Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo* phải bắt đầu bằng một động từ chủ động tương ứng với mức trình độ năng lực đã xác định và bao gồm nội hàm khung chuẩn đầu ra của Trường, ngữ cảnh để thực hiện, tiêu chuẩn hoàn thành (nếu có). *Chuẩn đầu ra học phần* phải bắt đầu bằng một động từ chủ động tương ứng với mức trình độ năng lực đã xác định và bao gồm nội hàm của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phân nhiệm cho học phần, ngữ cảnh để thực hiện, tiêu chuẩn hoàn thành (nếu có).